

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-VP

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 6 năm 2024

V/v triển khai phát động cuộc thi
tìm hiểu pháp luật về căn cước, định
danh và xác thực điện tử.

Kính gửi: Các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Căn cứ Văn bản số 4235/CV-CAT ngày 11/6/2024 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"; Văn bản số 4444/CAT-QLHC ngày 13/6/2024 về việc thông báo điều chỉnh và làm rõ hơn một số nội dung của Kế hoạch 2441/KH-CATQLHC ngày 10/6/2024 của Công an tỉnh.

Ngày 12/6/2024, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhằm hưởng ứng và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu, tiếp cận những nội dung, tiện ích mới có liên quan đến quyền lợi của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Căn cước 2023 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở:

1. Phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 4221/KH-CAT-QLHC, ngày 10/6/2024 của Công an tỉnh về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (kèm theo *Thế lệ và bộ câu hỏi cuộc thi*), Văn bản số 4444/CAT-QLHC ngày 13/6/2024 về việc thông báo điều chỉnh và làm rõ hơn một số nội dung của Kế hoạch 2441/KH-CATQLHC ngày 10/6/2024 của Công an tỉnh đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cùng tham gia hưởng ứng.

2. Đảm bảo 100% cán bộ, CCVCNLD tham gia cuộc thi dưới hình thức trắc nghiệm trên ứng dụng VneID (được thực hiện sau khi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoàn thành giải pháp trên VneID và sẽ có thông báo cụ thể về ứng dụng VneID của công dân) và khuyến khích vận động các tập thể, cá nhân tham gia làm bài dự thi đối với cuộc thi viết, gửi bài dự thi về Công an tỉnh (qua

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) trước ngày 08/7/2024 để tập hợp, chấm điểm.

Kết quả dự thi (*dưới 02 hình thức thi viết và thi trắc nghiệm*), các đơn vị báo cáo về Sở **trước ngày 10/8/2024** để tổng hợp.

3. Giao Văn phòng Sở đăng tải đăng tải thể lệ, bộ câu hỏi, cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” lên Trang thông tin điện tử, trang Fanpage của Sở; theo dõi, tổng hợp kết quả dự thi dưới cả 02 hình thức báo cáo Công an tỉnh Tuyên Quang trước ngày 15/8/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Công Hàm